



**อย. จับ 12 นมผงเถื่อน ลักลอบนำเข้า ขยายอุตสาหกรรมคุณวิเศษเวอร์ ไครหลงซื่อ รีบทิ้ง
หวั่นได้รับอันตราย**

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับกองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค กวาดล้างเครือข่ายทุนเวียดนาม หลอกขายนมหลากหลายยี่ห้อ โฆษณาอ้างสรรพคุณแบบโอเวอร์ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในราคาแพง อย่าหลงซื่อ อย่ากินรีบทิ้ง หวั่นได้รับอันตราย

เภสัชกรวิระชัย นลวชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เผยรายชื่อผลิตภัณฑ์นมผงเถื่อน 12 รายการ จากปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายทุนเวียดนาม หลอกขายนม อ้างรักษาโรค อย.ได้จับแล้วอย่างน้อย 2 เครือข่ายผู้กระทำความผิดสัญชาติเวียดนาม อยู่ระหว่างดำเนินคดีตามกฎหมาย แต่ยังพบการโฆษณาขายทางช่องทางออนไลน์อยู่ จึงเน้นย้ำให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ ไม่มีนมที่มีสรรพคุณรักษาโรคได้ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้ลักลอบนำเข้า ไม่ได้รับอนุญาต จาก อย. ขยายตามสื่อออนไลน์ในราคาแพง มี Call center ชักชวนให้ซื้อ แนะนำหากซื้อมาแล้วให้รีบทิ้งอย่าเสียดายผลิตภัณฑ์ หวั่นจะได้รับอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีดังนี้

ลำดับ	ชื่อผลิตภัณฑ์อาหาร	สรรพคุณที่โอ้อวดหลอกลวง
1.	OVISURE Gold 	รักษาอาการปวดข้อ ปวดเข่า ป้องกันโรคกระดูกพรุน ฟันฟูเสริมสร้างข้อต่อของกระดูกอ่อน
2.	HEVISURE Gold 	ช่วยให้น้ำตาลในเลือดคงที่โดยไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตราย ปกป้องหลอดเลือดให้แข็งแรง

3.	HIUP 	เพิ่มความสูงให้ลูกน้อยของคุณมากกว่าผลิตภัณฑ์อื่นถึง 10 เท่า ช่วย让孩子สูงขึ้น 3 - 5 เซนติเมตรภายใน 3 เดือน
4.	Zextra Sure 	รักษาโรคกระดูกสันหลังเสื่อม บรรเทาอาการอัมพาตครึ่งซีก บรรเทาอาการปวดข้อเข่าและแขนขา สามารถสร้างเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนขึ้นมาใหม่ เพิ่มความแข็งแรงให้กระดูกและข้อ
5.	Via Sure Canxi 	รักษาโรคกระดูกเสื่อม ลดอาการปวดกระดูก อาการชาตามแขนขา ลดอาการนอนไม่หลับ ป้องกันอาการแทรกซ้อนของกระดูกและข้อ
6.	GluOats 	ช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดคงที่ ลดอาการแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน
7.	Sica SURE canxi wemee 	ช่วย让孩子สูงขึ้น 3-5 เซนติเมตรภายใน 3 เดือน เสริมสมอง เพิ่มความต้านทาน
8.	Gluzextra Gold 	ช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือด 5 - 6 mol ปรับปรุงสุขภาพหัวใจ สนับสนุนการฟื้นตัวของตับอ่อนเพื่อให้ตับอ่อนผลิตอินซูลินเพื่อกำจัดเบาหวานได้

9.	Digo Sure 	รักษาอาการปวดเข่า ปวดข้อ ปวดหลัง ช่วยให้การเคลื่อนไหวดีขึ้น สามารถรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงใน 14 วัน
10.	Hevifood Body Fit 	ลดไขมันท้อง ลดรูปร่างที่อ้วนเกิน ลดน้ำหนักโดยไม่ขาดน้ำ เพิ่มกล้ามเนื้อลดไขมัน ลดน้ำหนักโดยไม่เมื่อยล้า
11.	Pro UP 	เพิ่ม 7 กิโลกรัมหลังจาก 6 สัปดาห์ ไม่ให้ร่างกายเก็บกักน้ำหรือบวม เพิ่มน้ำหนักตามหลักวิทยาศาสตร์ เพิ่มกล้ามเนื้อไม่ใช่ไขมัน
12.	Enzo sure 	นมเบาหวาน อันดับ 1 ของนิวซีแลนด์ ป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานได้ถึง 26 เท่า...ผู้ป่วยไม่ต้องพึ่งยาหรือการฉีด Insulin อีกต่อไป...ลดไขมันในเลือด ลดความเสี่ยงของการมีน้ำหนักเกิน และโรคอ้วน โรคหลอดเลือดหัวใจ...ช่วยให้ผู้ป่วยบอกลาโรคเบาหวาน และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีสุขภาพที่แข็งแรง...

หากประชาชนพบเห็นหรือมีข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถสอบถามหรือแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Line@FDAThai, Facebook : FDAThai หรือ E-mail: 1556@fda.moph.go.th ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

วันที่เผยแพร่ข่าว 1 เมษายน 2567 / ข่าวแจก 116 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

DTAM NEWS

ข่าวเพื่อมวลชน



www.dtam.moph.go.th
Call Center 02 591 7007



กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก



@DTAM

5 กระทรวงหลัก จับมือ ยกระดับประเทศไทย สู่ผู้นำในภูมิภาคด้านสมุนไพร พร้อมขับเคลื่อนพัฒนาเมืองสมุนไพร เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชาติ

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ และ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ผนึกกำลัง ยกระดับประเทศไทย สู่ผู้นำในภูมิภาคด้านสมุนไพร คาดการณ์ว่า ปี 2570 ขนาดตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศไทยจะมีมูลค่าอยู่ที่ 1.4 แสนล้านบาท ล่าสุด เดินหน้าต่อยอดขับเคลื่อน 14 เมืองสมุนไพร ที่ผ่านมาพบว่า มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ กว่า 11,500 ล้านบาท เตรียมเดินหน้าเต็มสูบเพื่อพัฒนาเมืองสมุนไพร กระตุ้นเศรษฐกิจ กระตุ้นการจ้างงาน และกระจายรายได้ให้กับประชาชน

วันนี้ 1 เมษายน 2567 ที่ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวภายหลังเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2567 ว่า กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มีการพิจารณา ร่วมตั้งเป้าหมายผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นผู้นำในภูมิภาคด้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ โดยคาดว่า ในปี 2570 ขนาดตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศไทยจะมีมูลค่าอยู่ที่ 1.4 แสนล้านบาท จากผลการดำเนินงานในปี 2566 มูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศไทยอยู่ที่ 56,944.4 ล้านบาท และประเทศไทย มีขนาดตลาดใหญ่เป็นลำดับที่ 7 ของโลก

นายสมศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมมีการพิจารณา “เกี่ยวกับทิศทางการขับเคลื่อนสมุนไพร โดยมีการกำหนด Herb of the year เพื่อเป็นการขับเคลื่อนงานร่วมกันของทั้ง 5 กระทรวง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ รวมถึง การจัดประกวดรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ หรือ Premium Herbal Product ของกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ที่เป็นการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ในการเลือกใช้สมุนไพร” และที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาประเด็นเมืองสมุนไพร ซึ่งเป็นการนำแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสมุนไพรอย่างครบวงจร ทั้งการปลูกสมุนไพร การแปรรูป และการทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สร้างอาชีพ และรายได้ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ทำให้ชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้อาศัยกลไกความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนาเมืองสมุนไพร ซึ่งผลจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการดังกล่าว ก่อเกิดรายได้สะสมจากการขายผลิตภัณฑ์ และบริการที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปี 2566 รวมทั้งสิ้น จำนวน 11,780 ล้านบาท ทั้งนี้ ปี 2567 พร้อมเดินหน้าผลักดัน 14 จังหวัด เป็นเมืองสมุนไพร ประกอบด้วย เชียงใหม่ น่าน นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง บึงกาฬ เลย หนองคาย นครราชสีมา กระบี่ นครศรีธรรมราช และ สตูล ซึ่งเป็นเมืองที่มีสมุนไพรอัตลักษณ์ประจำจังหวัด และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทย สมุนไพรไทย ตามนโยบายรัฐบาลด้านการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ กระตุ้นการจ้างงาน และกระจายรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น

ทางด้าน นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ที่ผ่านมามีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองสมุนไพร 15 จังหวัด ต้นแบบเมืองสมุนไพร ที่มีศักยภาพสามารถสร้างเศรษฐกิจและรายได้ให้กับชุมชนด้วยสมุนไพรท้องถิ่น ทั้งการเป็นแหล่งปลูกสมุนไพร ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่มีความต้องการ รวมไปถึงการเพิ่มมูลค่าด้วยการจัดบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทย และสมุนไพร ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์สำคัญ ได้แก่ 1) ด้านเกษตรและวัตถุดิบสมุนไพร ได้แก่ จังหวัดอำนาจเจริญ สุรินทร์ มหาสารคาม อุทัยธานี สกลนคร และ สระแก้ว 2) ด้านอุตสาหกรรมสมุนไพร ได้แก่ จังหวัดนครปฐม สระบุรี ปราจีนบุรี และ จันทบุรี 3) ด้านท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและการแพทย์แผนไทย ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พิษณุโลก อุดรธานี สุราษฎร์ธานี และ สงขลา เพื่อให้จังหวัดดังกล่าวเป็นต้นแบบเมืองสมุนไพรให้แก่จังหวัดอื่น ต่อไป

ในส่วน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นำเสนอให้จังหวัดน่าน เป็นจังหวัดเมืองสมุนไพรจังหวัดที่ 16 โดยเน้นด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและการแพทย์แผนไทย นำเอาจุดแข็งของจังหวัด ได้แก่ 1) ด้านความหลากหลายสมุนไพรประจำถิ่น 2) มีชุมชนวิสาหกิจต้นแบบที่พัฒนาสมุนไพรแบบครบวงจร (น้ำเกี๋ยน) และ 3) มีแหล่งเรียนรู้วิจัย และพัฒนาการปลูกพืชเป็นยา มาต่อยอด เน้นการสร้างรายได้ ผลักดันให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของกลุ่มจังหวัด คาดว่าจะต่อยอดสร้างรายได้ ในระดับพื้นที่เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 จากรายได้ในปัจจุบัน

พัฒนาระบบบริการตรวจรักษาการแพทย์ทางไกล Telemedicine

สำหรับเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า เพื่อเพิ่มพูนทักษะการดูแลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการแบบบูรณาการ

กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี มีความห่วงใยสุขภาพของเด็ก เห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่อยู่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล ผ่านระบบการแพทย์ทางไกล tele consult เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการด้านสาธารณสุขที่ดี

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัญหาระบบเฝ้าระวังและคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย มีเด็กที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการสงสัยล่าช้า ยังคงไม่สามารถเข้าถึงการวินิจฉัยและการรักษาตามมาตรฐาน ซึ่งจัดเป็นปัญหาสำคัญของพื้นที่ซึ่งควรได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน การจัดตั้งศูนย์ tele consult ด้านพัฒนาการเด็กระดับชาติ ระหว่างสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์กับเขตสุขภาพสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นงานที่ส่งผลให้เด็กพัฒนาการล่าช้าในพื้นที่ห่างไกล ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างเสมอภาค และทั่วถึงรวมทั้งเป็นที่ปรึกษาให้กับโรงพยาบาลต่างจังหวัดหรือพื้นที่ห่างไกล ช่วยพัฒนาขีดความสามารถ ด้านการให้บริการทางการแพทย์ที่ซับซ้อน แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล เกิดระบบบริการต่อเนื่องอย่างยั่งยืนมีเครือข่ายความร่วมมือในระดับพื้นที่จังหวัดและส่วนกลาง มีความร่วมมือที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการดำเนินงานที่เป็นความร่วมมือจากส่วนกลางสู่ภูมิภาค การจัดตั้งโรงพยาบาลแม่ข่ายเพื่อเป็นโรงพยาบาลนำร่องในแต่ละเขตสุขภาพ ในการเป็นศูนย์กลางประสานงานกับโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล เป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องได้รับการสนับสนุน เช่น อุปกรณ์ โปรแกรมสำหรับระบบการให้คำปรึกษาและมีการติดตามการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่ยั่งยืน

นายแพทย์อัษฎาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่อยู่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล ผ่านระบบการแพทย์ทางไกล tele consult เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการด้านสาธารณสุข จากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัย รักษา และติดตามผลการรักษาประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาล กิจกรรมการดำเนินการนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความร่วมมือในเครือข่ายสุขภาพโดยโรงพยาบาลที่มีความพร้อมอย่างน้อย 1 โรงพยาบาลต่อเขตสุขภาพเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการวินิจฉัย การรักษา และติดตามผล การรักษาให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่เขตสุขภาพหรือพื้นที่ห่างไกลมีเครือข่ายความร่วมมือในระดับพื้นที่จังหวัดและส่วนกลางเกิดระบบบริการต่อเนื่องอย่างยั่งยืน เพื่อการรักษาผู้ป่วยเด็กอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยระหว่างวันที่ 1 -5 เมษายน 2567 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนทักษะบุคลากร ผู้ดูแลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการในโรงพยาบาล ชุมชนแม่ข่าย เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ รวมถึงขยายเครือข่ายระบบการแพทย์ทางไกล ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้นโยบาย DIGITAL HEALTH ของกระทรวงสาธารณสุข ในการดูแลเด็กพัฒนาการช้า

-ขอขอบคุณ-

1 เมษายน 2567

อย. ยืนยัน อุปกรณ์ปั๊มหัวใจที่สหรัฐฯเรียกคืน ไม่มีขายในไทย

อย. ตรวจสอบไม่พบข้อมูลการนำเข้าอุปกรณ์เครื่องปั๊มเลือดชั่วคราวสำหรับหัวใจด้านซ้าย หลังองค์การอาหารและยาสหรัฐฯ เรียกคืนเนื่องจากพบอุปกรณ์มีการทำงานผิดปกติจนทำให้มีผู้เสียชีวิต

เภสัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่องค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประกาศเรียกคืนอุปกรณ์ช่วยหัวใจห้องล่าง หรือเครื่องปั๊มหัวใจ Impella Left Sided Blood Pumps ซึ่งผลิตโดยบริษัท อะไบโอเมด ประเทศสหรัฐอเมริกา **เนื่องจาก Catheter pump อาจมีความเสี่ยงที่จะทำให้ผนังของหัวใจห้องล่างซ้ายเกิดการรั่ว (Wall rupture) มีผลต่อความดันโลหิตและการไหลเวียนเลือด จนนำไปสู่การเสียชีวิตได้** นั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้เร่งตรวจสอบข้อมูลการนำเข้าผลิตภัณฑ์ ผลไม่พบการนำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยแต่อย่างใด ทั้งนี้ อย. มีมาตรการในการตรวจสอบและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และขณะนี้ยังไม่พบปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ขอประชาชนวางใจ

รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวเพิ่มเติมว่า หากผู้บริโภคมีข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถสอบถามหรือแจ้งร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Line @FDAThai, Facebook: FDAThai หรือ E-mail: 1556@fda.moph.go.th ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสามารถตรวจสอบข้อมูลการขออนุญาตผลิตภัณฑ์ได้ที่ www.fda.moph.go.th หรือผ่าน Line@FDAThai, Facebook FDAThai

วันที่เผยแพร่ข่าว 1 เมษายน 2567 / ข่าวแจก 115 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567